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กรรมาธิการผูไ้ม่มาประชุม  ๕  คน  (ลาการประชมุ) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าชี้แจงรายละเอียด       
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
 เรื่องที่พิจารณา 

 

มาตรา ๒๓       กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กรมการแพทย์ 
 กรมควบคุมโรค 
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

มาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 มาตรา ๒๓       กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 กรมสุขภาพจิต 
 กรมอนามัย 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

 
 
                



 
๒ 

     กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ   ๑๐๐,๑๕๓,๐๒๕,๔๐๐  บาท  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ๘๑,๙๖๖,๙๔๖,๔๐๐ บาท  

             ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** * -    บาท                  
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตให้โรงพยาบาลศูนย์มีระบบบัญชีท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด 

เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบและควบคุม อันจะเป็นการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลและใน  
เรื่องราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งไม่มีราคาท่ีเป็นมาตรฐานขอให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานตรวจสอบ
การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อย่างจริงจัง ท้ังนี้ นายกนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมาธิการ  ได้แสดงความคิดเห็น
ปรับลดงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีมีงบประมาณต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หากหน่วยงานไม่ชี้แจงแสดงเหตุผลและความจ าเป็นให้เป็นท่ีพอใจของกรรมาธิการ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาล พื้นท่ีเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในด้านจ านวนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์  
การเพิ่มแรงจูงใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ี การยกระดับขีดความสามารถในแผนฉุกเฉิน 

- กรรมาธิการขอให้ทบทวนแผนในการพัฒนาและขยายโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดพิจิตร โดยให้ครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีและขอให้หน่วยงานชี้แจงนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลใน
ระดับอ าเภอในพื้นท่ีต่าง ๆ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงแนวทางป้องกันโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคระบาด
อย่างกรณีโรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าปากเปื่อย และขอทราบแนวทางในการบูรณาการ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และในกรณีนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกโรค อยากทราบว่ากรณีผู้ยากไร้ จะก าหนด
คุณภาพในการเข้ารับการรักษาอย่างไร เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนในหมวดงบด าเนินงาน รายการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนในการด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในผลผลิตประชาชนได้รับการบริการสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน หมวดงบด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุกพร้อมกับ
ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจังหวัดแพร่ อาคารสนับสนุนบริการ 
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย อาคารพักคนไข้ 
โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร และอาคารักษาพยาบาล โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานเร่งด าเนินการในการบรรจุต าแหน่งข้าราชการแก่พยาบาล
วิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศ โดยให้ท าหนังสือเร่งด่วนถึงรัฐบาลในการพิจารณากรอบ
อัตราก าลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับบุคลากรพยาบาลในการรักษาประชาชน เนื่องจากอาจท าให้พยาบาลต้องลาออกไปสมัคร
ท างานในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นเพราะไม่มั่นใจในความมั่นคงในวิชาชีพ 
 



 
๓ 

            กรมการแพทย์       ๕,๓๕๖,๘๓๘,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมการแพทย์ สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการบ าบัด รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด  
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขอรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าวมีผู้ที่ได้รับ
การบ าบัด รักษาและฟื้นฟูในปีที่ผ่านมาจ านวนมากน้อยเพียงใด 

 

            กรมควบคุมโรค       ๓,๔๙๔,๙๖๗,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมควบคุมโรค สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ชายแดนต่าง ๆ มีแนวทางในการควบคุม
โรคติดต่ออย่างไร การควบคุมโรคติดต่อมีการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินการถึงขั้นตอนใด สามารถ  
ลดอัตราการโรคติดต่อในเขตชายแดนใต้มากน้อยเพียงใด ขอรายละเอียดการด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดในการด าเนินการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  
มีแนวทางในการควบคุมโรคดังกล่าวอย่างไร มีการให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาลและการให้
สวัสดิการอย่างอื่นอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานด าเนินการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุม
โรคติดต่อมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ ได้แก่โรคใดบ้างขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดชนิดและท้องที่ระบาดได้แก่ที่ใดบ้าง แนวทางแก้ไขควบคุมโรคดังกล่าว 

 

            กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ๒๕๘,๘๖๖,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
 

            กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    ๑๒๐,๔๗๔,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก , กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาวิจัยสมุนไพรของไทย มีการศึกษาวิจัย
หรือไม่ มีการศึกษาวิจัยสมุนไพรชนิดใดบ้าง มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีการน าเอาการแพทย์แผน
ไทยมาใช้แก้ไขและบ าบัดโรคชนิดใดบ้าง มีการน าเอาธรรมชาติบ าบัดและน าสมุนไพรมาใช้บ าบัดอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแพทย์แผนไทยให้การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่มี  
องค์ความรู้ด้านการแพทย์และเป็นที่ยอมรับของแพทย์สมัยใหม่ มีแนวทางในการด าเนินพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว
อย่างไร 



 
๔ 

- กรรมาธิการสอบถามหนว่ยงานเกีย่วกบัการน าความรู้ดา้นแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของไทยมาใช้
ในการแก้ปัญหาโรคไหลตายมีแนวทางในการศึกษาวิจัยการน าสมุนไพรดังกล่าวมาใช้เพ่ือแก้ไขโรคดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เช่น ยาฝนหรือยาเป่า 
อันเป็นการรักษาพยาบาลของคนในท้องถิ่น หน่วยงานมีแนวทางในการศึกษาถึงการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว
หรือไม่ ยาที่ใช้ในการรักษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาด้วยการท าดีเลชั่นบ าบัด (Chelation) การรักษา
ด้วยวิธีดีเลชั่นมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร มีการให้ความรู้ถึงการด าเนินการดังกล่าวหรือไม่ การด าเนินการดังกล่าว  
มีผลต่อสุขภาพหรือไม่ 
   

            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์       ๑,๑๑๓,๕๕๕,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์          
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) หน่วยงาน    
มีแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบและรับรองอาหารปลอดภัยอย่างไร ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ 
กรรมาธิการเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น่าจะเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่จะด าเนินงาน 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ค่าเครื่อง
เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิดแบบอัตโนมัติ ๑ เครื่อง จ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิด
มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร ได้รับประโยชน์ใดจากเครื่องดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่        
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของไทยหรือไม่ 

 

            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       ๙๙๓,๘๓๖,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- จากพันธกิจของหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีแนวทางในการพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นผู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขอย่างไร ปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ต้องเบิกจ่ายจาก
ท้องถิ่นท าให้การเบิกจ่ายประสบปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา เช่นการเบิกจ่ายที่ล่าช้าหรือปัญหาอื่น ๆ หน่ว ยงานมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานหรือไม่ 



 
๕ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนบริการสุขภาพของหน่วยงานมีแนวทางใน
การให้การส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพของประชาชนอย่างไร การด าเนินงานที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

 

            กรมสุขภาพจิต       ๒,๗๒๙,๙๖๑,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมสุขภาพจิต สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา
สุขภาพจิตของคนไทย มีรายงานผลการเฝ้าระวังดังกล่าวหรือไม่ ปัจจุบันสภาวะสุขภาพจิตของคนไทยเป็นอย่างไร 
มีประชาชนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด หน่วยงานมีแนวทางในการ
ด าเนินการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตให้แก่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบอย่างไร 

 

            กรมอนามัย       ๑,๘๖๘,๐๘๕,๕๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมอนามัย สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบเฝ้าระวังการศึกษา/วิจัย ติดตามประเมินผล  
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มมารดาและเด็ก ๐-๕ ปี ในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการเด็กการด าเนินงานในการส่งเสริมดังกล่าวหน่วยงาน เข้าไปให้การดูแล 
ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชุนหรือไม่ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขอนามัยอย่างไรบ้าง 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเช่ารถยนต์ เหตุใดต้องมีการเช่ารถยนต์เพ่ิมขึ้นถึง 
๓๕ คัน เช่าเพื่อด าเนินการใด มีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการเช่ารถยนต์กับการซื้อรถยนต์หรือไม่ 

 

            ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา     ๗๗๘,๗๓๗,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีการประกวดราคาแล้ว
หรือไม่ 

- จากปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานขาดอัตราก าลังในการด าเนินงาน หน่วยงานมีแนวทางใน 
การด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสนับสนุนการเป็น
ครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นท่ีรู้จักในระดับโลก หน่วยงานเข้าไป
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านใดบ้าง 



 
๖ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ผลผลิตท่ี ๑ ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับ
ตัวยา เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นท่ีเป็นวัตถุ 
เสพติด มีเป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ รายการ เป้าหมายในการด าเนินการดังกล่าวได้แก่กลุ่มเป้าหมายใด  

- กรรมาธิการขอรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจจับและการด าเนินการกับผู้ท่ีท าการผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่มีคุณภาพและสินค้าไม่ปลอดภัย มีแนวทางในการจัดการกับผู้กระท าการดังกล่าวอย่างไร 
มีแนวทางในการควบคุมการโฆษณาอาหารเสริมท่ีเกินจริงอย่างไร 

 

            สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข       ๑๑๙,๓๔๙,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

- กรรมาธิการไม่มีประเด็นค าถาม                 
             

            สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   ๗๘,๕๙๖,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)แห่งชาตสิรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ มีแหล่งที่มาจากที่ใด มีแนวทาง
และแผนในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าวอย่างไร 
             

            รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

    กรมการแพทย์ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลกิา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการ
แพทยล์งร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการแพทย์ลงร้อยละ ๐.๐๑  



 
๗ 

 

              กรมควบคุมโรค 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กรมควบคุมโรคลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมควบคุมโรคลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก, กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ    
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยร์าชอาณาจักรลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงร้อยละ ๕ 



 
๘ 

                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             กรมสุขภาพจิต 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กรมสุขภาพจิตลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมสุขภาพจิตลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             กรมอนามัย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรม
อนามัยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมอนามัยลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขลงร้อยละ ๕ 



 
๙ 

                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

              
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นางสาวนภาพร  ก่อแกว้ ผู้สรุปผลการประชุม 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อข า ผู้สรุปผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณ ี สมประสงค์  ผูบ้ันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


